

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC VI MẠCH, BÁN DẪN VỚI CÔNG TY HEMEMIC BIOTECHNOLOGIES

Ngày 06/5/2024, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU-UET) đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Hememic Biotechnologies do ông David Huy Hồ – Chủ tịch/ Người sáng lập, Ông John Warden, Jr. – Giám đốc điều hành/ Người đồng sáng lập cùng thành viên Hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty.

Tại buổi làm việc, GS.TS Chủ Đức Trình – Hiệu trưởng Nhà trường đã chia sẻ các thế mạnh của Trường trong việc đào tạo sinh viên trong lĩnh vực vi

mạch, bán dẫn. Bên cạnh đó, Trường ĐH Công nghệ có nhiều hợp tác đào tạo trong lĩnh vực này với các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế như LG, Samsung... Dựa trên thế mạnh của hai bên, Trường ĐH Công nghệ sẽ đồng hành và triển khai những hợp tác đào tạo nhân lực với Công ty Hememic Biotechnologies. Trên tinh thần cởi mở hợp tác, ông David Huy Hồ – Chủ tịch/ Người sáng lập Công ty đã vui mừng và đề xuất hợp tác với Trường. Công ty Hememics Biotechnologies là công ty

nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến sinh học, nắm giữ nhiều bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ.

Qua buổi gặp mặt, phía công ty mong muốn hợp

tác với Nhà trường trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển các cảm biến sinh học góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn. [Xem thêm](#)



THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI CÔNG TY KEPCO KDN, HÀN QUỐC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, HỌC MÁY

Sau một năm ký kết thỏa thuận hợp tác cùng những thành công trong hợp tác về lĩnh vực công nghệ và công nghiệp điện lực, ngày 23/5/2025, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU-UET) đã có buổi làm việc với Công ty KEPCO KDN (Hàn Quốc) do ông Kim Jang Hyun – Tổng Giám đốc Công ty KEPCO KDN sau dẫn đầu cùng với ông Kim Min Young – Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu; ông Ryo Ho Suk – Trưởng đại diện Văn phòng Đông Nam Á cùng Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ.

Công nghệ đã gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của Công ty KEPCO KDN (Hàn Quốc) trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp điện lực thời gian qua. Hiệu trưởng bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác của Trường ĐH Công nghệ và Công ty KEPCO KDN sau lễ ký kết thỏa thuận từ năm 2023 đến nay. Nhiều nội dung được hiện thực hóa thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên; các lớp học về Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ.

Sau kết quả một năm hợp tác, ông Kim Jang Hyun – Tổng Giám đốc Công ty KEPCO KDN, Hàn Quốc đánh giá cao những thành

quả hợp tác giữa hai bên, cũng như tiềm năng sau khi thấy sự nỗ lực và đam mê của sinh viên Trường ĐH Công nghệ.

